

ประจำวันที่ 10 - 16 กรกฎาคม 2556

### เปิดที่โออาร์ระบายข้าวรัฐล็อตแรก 3.5 แสนตัน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า คณะอนุกรรมการระบายข้าวสาร ได้อนุมัติการเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลที่ได้จากโครงการรับจำนำฤดูกาล 2554/55 แบ่งเป็น 2 ล็อต ได้แก่ ข้าวสารเจ้า 5% ปริมาณ 1.528 แสนตันเศษ เพื่อใช้ในการส่งออก และข้าวปลายข้าวสารเจ้า เอ วัน เลิศ ปริมาณ 2 แสนตัน เพื่อใช้ในประเทศและการส่งออก โดยให้ผู้ประกอบการที่สนใจยื่นซองประกวดราคาในวันที่ 26 ก.ค.นี้ และจะเปิดซองประกวดราคาในวันที่ 29 ก.ค.นี้

ทั้งนี้ หลักเกณฑ์การเปิดประมูลข้าวสารสต็อกรัฐบาลล็อตนี้ ให้เสนอราคาในรูปเงินบาทตามราคาหน้าคลัง (เอ็กแวร์เฮาส์) โดยคณะอนุกรรมการระบายข้าวสาร จะมีราคากลางเป็นเกณฑ์ไว้ เพื่อต่อรองราคากับผู้ประเสนอราคาเข้ามาสูงสุด ซึ่งราคากลางจะยึดราคาตลาดปัจจุบันเป็นหลัก นอกจากนี้ ในอีก 1-2 วันนี้ จะมีการเปิดประมูลข้าวเปลือกเพื่อทำข้าวหนึ่งส่งออกเพิ่มเติม ปริมาณ 2 แสนตัน

"เชื่อว่าจะมีการแข่งขันราคาที่ดีที่สุดกัน เพราะหากได้ราคาไม่ดีก็พร้อมจะยกเลิกทันที และเชื่อว่าจะมีผู้ส่งออกและผู้ที่อยู่ในอุตสาหกรรมต่อเนื่องเข้าร่วมเสนอราคาซื้ออย่างมาก"นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

สำหรับรายละเอียดการยื่นเสนอราคา ผู้ซื้อข้าวขาวต้องมีประวัติเป็นผู้ส่งออกขึ้นทะเบียนกับกรมการค้าต่างประเทศไม่น้อยกว่า 1 ปี ต้องไม่มีประวัติการทิ้งสัญญา และต้องมีพฤติกรรมที่แสดงให้เห็นว่ามีความสมยอมกันในการเสนอราคา ผู้ยื่นเสนอราคาต้องมีหลักประกันหนังสือสัญญาค้ำประกันของธนาคารอัตรา 2% ของมูลค่าข้าวที่ขอซื้อ โดยการเจรจาต่อรองจะพิจารณาจากราคาที่อยู่ในเกณฑ์ราคาเท่านั้น เพื่อให้ได้ราคาที่เป็นประโยชน์ หากปรากฏมีการเสนอราคาซื้อสูงสุดเท่ากันจะคัดเลือกให้ผู้เสนอราคาซื้อสูงกว่าในครั้งแรก และให้มีการยืนยันราคาเป็นลายลักษณ์อักษร เมื่อได้รับคัดเลือกให้ซื้อข้าวแล้วให้มาทำสัญญากับองค์การคลังสินค้า (อคส.) และองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อตก.) ภายใน 10 วัน และให้วางค้ำประกัน 5% ของมูลค่าข้าวที่ซื้อ

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### ผู้ส่งออกเปิดเกมทุบราคาหวังประมูลข้าวถูก

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กรมการค้าต่างประเทศแจ้งว่าจะมีการเลื่อนประกาศหลักเกณฑ์และเงื่อนไขการประมูลข้าวสารและข้าวเปลือกจากโครงการรับจำนำของรัฐบาลออกไปเป็นวันที่ 15 ก.ค. นี้ จากเดิมที่คาดว่าจะประกาศในวันที่ 12 ก.ค.นี้ จากการสอบถามไปที่กรมการค้าต่างประเทศได้รับแจ้งว่าอยู่ระหว่างการเลือกพิจารณาคลังสินค้าที่จะนำข้าวมาประมูลขาย และต้องรายงานให้นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์ พิจารณาก่อน

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวว่า การประกาศหลักเกณฑ์ประมูลที่เดิมจะออกประกาศสัปดาห์นี้ คงไม่ทันต้องเลื่อนเป็นวันที่ 15 หรือวันที่ 16 ก.ค.แทน เพราะยังไม่ได้รับรายงานจากกรมการค้าต่างประเทศ

การเตรียมเปิดประมูลสต็อกข้าวในครั้งนี้เป็นไปตามแผนการระบายข้าวที่กรมการค้าต่างประเทศเสนอคณะอนุกรรมการระบายข้าว ภายใต้คณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) ในวันที่ 10 กรกฎาคมที่ผ่านมา โดยแผนการระบายดังกล่าว ประกอบไปด้วย 1) การเปิดประมูลข้าวสารและข้าวเปลือกในสต็อกของรัฐบาล โดยข้าวสารขาว ข้าวหอมมะลิ และข้าวเหนียว เปิดประมูลเป็นการทั่วไป เพื่อการส่งออกและ/หรือจำหน่ายในประเทศเดือนละ

500,000-1 ล้านตัน 2) ข้าวเปลือก ตั้งเป้าหมายเปิดประมูลเพื่อทำข้าวหนึ่งเพื่อส่งออกเดือนละ 400,000 ตันข้าวเปลือก ในจำนวนนี้จะทำเป็นข้าวหนึ่งได้ประมาณ 200,000 ตัน ใช้วิธีการประมูลเดือนละ 2-3 ครั้ง

3) การเปิดประมูลข้าวสารในตลาดซื้อขายสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ปริมาณ 500,000-1 ล้านตัน หรือมากกว่าในช่วง 6 เดือนหลังของปี และ 4) การขายข้าวในสต็อกรัฐบาลแบบรัฐต่อรัฐ (G to G) ยังไม่ได้กำหนดปริมาณที่แน่นอน แต่จะเร่งรัดให้ประเทศผู้ซื้อที่ทำสัญญาซื้อขายกับรัฐบาลไทยไปแล้วมารับมอบ โดยเร็ว เพื่อจะได้นำเงินมาส่งคืนกระทรวงการคลังต่อไป (ตารางประกอบ)

ส่วนประเทศที่ทำบันทึกความตกลง (MOU) ที่จะซื้อข้าวจากไทย เช่น อินโดนีเซีย-ฟิลิปปินส์-จีน ภายในเดือนกรกฎาคมนี้ กระทรวงพาณิชย์จะจัดคณะผู้แทนเดินทางไปยังอินโดนีเซีย, จีน และอิหร่านก่อน ส่วนในเดือนสิงหาคมจะมีคณะเดินทางเยือนฟิลิปปินส์, มาเลเซีย และสิงคโปร์ ต่อจากนั้นจะเดินทางไปเยือนประเทศผู้นำเข้าข้าว รายสำคัญเป็นลำดับต่อไป

"การเปิดประมูลข้าวสารที่กำหนดปริมาณเดือนละ 500,000 ถึง 1 ล้านตันนั้น จะไม่ส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในประเทศแน่นอน เพราะจะเร่งเปิดประมูลให้เร็วที่สุด ก่อนที่ข้าวเปลือกนาปีฤดูกาลใหม่ (2556/57) จะออกวางเดือนตุลาคมนี้ และรัฐบาลก็ไม่ได้เปิดประมูลตูมเดียว 500,000 ตัน แต่เราจะทยอยเปิดประมูลเป็นล็อตเล็ก ๆ อาทิ ทยอยละครั้ง และเปิดให้ทุกรายได้มีส่วนร่วมอย่างโปร่งใส ส่วนการพิจารณาราคาประมูลในแต่ละวิธีการนั้น ได้มีหลักเกณฑ์ที่กำหนดอยู่แล้วว่าจะดูราคาตลาดและพิจารณาราคาที่เหมาะสม" นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์กล่าว

ด้านนายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ กล่าวว่า การเปิดประมูลข้าวเปลือกในสต็อกของรัฐบาล จะเปิดประมูลข้าวเปลือกที่เก็บไว้ในยุ้งฉางก่อน ซึ่งคณะอนุกรรมการได้ทำเรื่องแจ้งไปยังคณะกรรมการข้าวระดับจังหวัด 14 จังหวัด ให้เปิดประมูลข้าวเปลือกในยุ้งฉางแล้ว สำหรับการคืนเงินจากการขายข้าวในสต็อกรัฐบาลให้กับกระทรวงการคลังนั้น กรมการค้าต่างประเทศรายงานเข้ามาว่า ตั้งแต่เดือนมกราคมมาจนถึงขณะนี้สามารถคืนเงินไปแล้วเกือบ 70,000 ล้านบาท และหากรวมกับการขายตั้งแต่ช่วงปลายปี 2555 จนถึงขณะนี้ ได้คืนเงินไปแล้วกว่า 139,000 ล้านบาท จากการขายข้าวแบบ G to G รวบรวม 4.5 ล้านตัน

นางปราณี ศิริพันธ์ อธิบดีกรมการค้าต่างประเทศ กล่าวว่า เมื่อเร็ว ๆ นี้กระทรวงพาณิชย์ได้ทำสัญญาซื้อขายข้าวแบบ G to G กับจีนอีก 5 ล้านตันภายใน 3 ปี จากปีก่อนหน้าที่ทำสัญญา G to G ไปแล้ว 7.3 ล้านตัน ตั้งแต่ปลายปี 2554 รวมจนถึงขณะนี้ประเทศไทยทำสัญญาแบบ G to G ไปแล้วรวม 12.3 ล้านตัน ส่วนการยกเลิกสัญญา G to G กับประเทศไอวอรีโคสต์ (โกตดิวัวร์) ที่ก่อนหน้านี้อำนาจสัญญาซื้อข้าวจากรัฐบาลไทย 240,000 ตันนั้น ขณะนี้ไทยได้ขอยกเลิกสัญญาแล้ว เพราะไอวอรีโคสต์เปลี่ยนรัฐบาลใหม่ หลังจากที่ส่งมอบข้าวให้แล้วเพียง 38,000 ตัน

เป็นที่น่าสังเกตว่า ตั้งแต่รัฐบาลยอมกลับมารับจำหน่ายข้าวเปลือกที่ราคาตันละ 15,000 บาท พร้อม ๆ กับการส่งสัญญาเร่งเปิดระบายข้าวในสต็อกรัฐบาลทั้งข้าวเก่าและข้าวใหม่หาเงินมาใช้คืนกระทรวงการคลังเพื่อรักษาวินัยทางการเงินการคลัง โดยตั้งเป้าจะขายข้าวในช่วงครึ่งปีหลังให้ได้ถึง 72,065 ล้านบาทนั้น ปรากฏว่าราคาข้าวในประเทศได้ปรับตัวลดลงอย่างต่อเนื่องตั้งแต่วันที่ 17 มิถุนายนเป็นต้นมา

ล่าสุดราคาข้าวขาว 5% อยู่ที่ 1,450-1,500 บาท/กระสอบ (17-25 มิถุนายน ราคาอยู่ที่ 1,500-1,540 บาท/กระสอบ) ข้าว 100% ชั้น 2 อยู่ที่ 1,520-1,550 บาท/กระสอบ (17-25 มิถุนายน 1,570-1,600 บาท/กระสอบ) ส่วนราคาข้าวหนึ่ง 100% สีเข้มปัจจุบันอยู่ที่ 1,560-1,570 บาท/กระสอบ, ข้าวหนึ่ง 100% สีอ่อนราคา 1,530-1,550 บาท/กระสอบ (จากเดิมราคาอยู่ที่ 1,550-1,600 บาท/กระสอบ) และข้าวหนึ่ง 5% ราคาอยู่ที่ 1,510-1,530 บาท/กระสอบ

"ตลาดค้าข้าวได้รับรู้ข้อมูลแล้วว่า รัฐบาลมีความจำเป็นต้องระบายข้าวในสต็อกเพื่อหาเงินจ่ายคืนกระทรวงการคลังให้ได้ 72,065 ล้านบาท แปลว่า ต่อจากนี้ไปจะต้องระบายข้าวออกสู่ตลาดให้ได้ไม่ต่ำกว่าเดือนละ 1 ล้านตัน ไม่ว่าจะใช้วิธีการระบายแบบใดก็ตาม ราคาข้าวภายในประเทศจึงปรับตัวลดลงมาเพื่อลดราคาประมูลข้าว รัฐบาลให้ต่ำลงแน่นอนว่า ราคาประมูลที่ผู้ส่งออกข้าวใส่ซองเข้าไปนั้น จะต้องต่ำกว่าราคาตลาด เพราะการค้าข้าว

ต้องการกำไร ประกอบกับยังไม่มั่นใจว่าจะมีข้าวระบายในนาม G to G ผ่านนายหน้าออกมาขายให้กับผู้ส่งออก เหมือนกับช่วงที่ผ่านมาอีกหรือไม่ ทำให้เงินจากการระบายข้าวในแต่ละเดือนอาจจะไม่สูงอย่างที่แผนระบายได้วางเอาไว้” แหล่งข่าวในวงการค้าข้าวกล่าว

ที่มา ประชาชาติธุรกิจ

## พาณิชย์ลั่นขายข้าวค้างสต็อก 9 แสนตันต่อเดือน

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและรมว.พาณิชย์กล่าวผ่านรายการ"รัฐบาลยิ่งลักษณ์พบประชาชน"ชี้แจงถึงผลการประชุมเวิร์กชอป เพื่อแก้ปัญหาสินค้าแพงว่าเป็นการเตรียมแก้ปัญหาการค้าสินค้าในระยะยาว โดย น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกฯ ได้ระบุให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์, กระทรวงพาณิชย์, กระทรวงพลังงาน พิจารณาในรายละเอียดของสินค้า โดยเฉพาะเนื้อสัตว์และพืชผัก ที่จำเป็นต่อการดำรงชีวิต ตั้งแต่ต้นท่อนการผลิต การส่งขายและวางจำหน่าย หรือให้ดูแบบต้นน้ำ กลางน้ำ และปลายน้ำ ทั้งนี้ นายกฯ ได้ให้โจทย์ไปศึกษาจำนวน 6 ข้อก่อนจะให้นำมาพิจารณาในการประชุมเวิร์กชอปอีกครั้งใน 2-3 สัปดาห์ข้างหน้า

นายนิวัฒน์ธำรง กล่าวสำหรับในภาคส่งออก เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมาได้เชิญผู้ประกอบการด้านเกษตรและอาหารมาหารือ เพื่อสอบถามถึงปัญหาและอุปสรรคที่อยากให้รัฐบาลเข้าไปช่วยเหลือเพื่อให้การส่งออกดีขึ้น โดยในสัปดาห์หน้าจะหารือกับผู้ประกอบการด้านอิเล็กทรอนิกส์และไอที ส่วนประเด็นที่เป็นปัญหาเช่น การส่งไก่แช่แข็งไปประเทศญี่ปุ่น ภาครัฐอยู่ระหว่างการแก้ไข สำหรับเศรษฐกิจของประเทศขณะนี้ยังพอไปได้ดี จึงไม่จำเป็นต้องหามาตรการพิเศษใดๆ ออกมา

รองนายกฯ และรมว.พาณิชย์ ยังกล่าวถึงการระบายข้าวในสต็อกของรัฐบาลด้วยว่า ในต้นสัปดาห์หน้าทางหน่วยงานจะมีการประกาศประกวดราคาขายข้าวสาร และข้าวเปลือก ให้สำหรับบุคคลทั่วไปที่สนใจ เบื้องต้นข้าวสารตั้งเป้าระบายออกให้ได้เดือนละ 5 แสนตันและข้าวเปลือกตั้งเป้าระบายให้ได้เดือนละ 4 แสนตันทั้งนี้การระบายออกดังกล่าวจะเป็นการทยอยระบายเดือนละ 2-3 ครั้ง ส่วนเรื่องการระบายข้าวแบบการขายรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) นั้น ขณะนี้ยังไม่ได้ข้อสรุปที่แน่นอน ดังนั้นในช่วง 1-2 สัปดาห์ข้างหน้าจะมีการเดินทางไปต่างประเทศ เช่น อิหร่าน เพื่อขยายตลาด ส่วนประเทศที่มีใบสั่งซื้อก็จะเดินทางไปด้วยเพื่อเร่งรัดการส่งมอบและเพิ่มปริมาณการสั่งซื้อ และหลังจากที่เดินทางกลับมาแล้วเชื่อว่าจะมีตัวเลขปริมาณการสั่งซื้อและการระบายข้าวออกไปต่างประเทศ

ด้านนายดำรง จิระสุทัศน์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร กล่าวยืนยันว่า ข้าวไทยไม่มีสารพิษเจือปนหรือปนเปื้อนอย่างที่มีกระแสข่าวลือผ่านทางแอปพลิเคชันไลน์ ทั้งนี้จากการสุ่มตรวจข้าวในโรงงานผลิต ขณะนี้ตัวอย่างข้าวที่เก็บมาจากโรงงาน รวม 40 ยี่ห้อได้ส่งมาถึงห้องตรวจที่กรุงเทพฯ แล้ว ตั้งแต่เวลา 21.00 น. ของวันที่ 12 ก.ค. ทั้งนี้หน่วยงานมีเครื่องมือที่ทันสมัยจึงตรวจและสามารถยืนยันได้ว่าไม่พบแม้กระทั่งสิ่งตกค้าง

"การเก็บสินค้า เช่น ข้าว, แป้ง, มัน ในโกดังเกิน 3 เดือน ต้องรมสารเคมีที่ได้รับการอนุญาตจากองค์การอาหารและเกษตร และองค์การการค้าโลก ซึ่งสารเคมีดังกล่าวถูกใช้มากกว่า 80 ปีแล้ว อย่างไรก็ตามในทุกล็อตสินค้าส่งออก หน่วยงานจะมีการเก็บตัวอย่างเพื่อพิสูจน์ เพื่ออ้างอิงหากสินค้าที่ส่งออกไป ทั้งนี้ที่ผ่านมาข้าวไทยที่ส่งออกไม่เคยได้รับการแจ้งเตือนว่าข้าวไทยไม่มีคุณภาพเนื่องจากมีสารพิษตกค้างแม้แต่ครั้งเดียว" นายดำรง กล่าว

ขณะที่ นพ.บุญชัย สมบุญสุข เลขาธิการคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กล่าวว่า จากการนำข้าวมาตรวจ รวม 160 ตัวอย่าง ล่าสุดตรวจจบแล้วเสร็จ จำนวน 107 ตัวอย่างไม่พบสารเคมี หรือสารที่เป็นอันตราย ดังนั้นข้าวถุงจึงถือว่าปลอดภัย ส่วนตัวอย่างข้าวที่เก็บมาอีก 50 ตัวอย่างอยู่ระหว่างตรวจสอบคาดว่าสัปดาห์หน้าจะทราบผล

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ‘นิวัฒน์ธำรง’ ยันพืชนกลุ่มปล่อยข้าวทูบข้าวไทย

นายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รองนายกรัฐมนตรีและร.พ.พาณิชย์ เปิดเผยว่า กระทรวงพาณิชย์พร้อมที่จะตรวจสอบและเอาผิดขั้นเด็ดขาดกับผู้ปล่อยข้าว ว่าข้าวไทยมีสารพิษปนเปื้อน เช่นเดียวกับผู้ประกอบการที่ได้รับ ความเสียหาย จากกระแสข่าวดังกล่าว เห็นว่าควรมีการฟ้องเอาผิดกับผู้ปล่อยข้าวโดยไม่มีข้อเท็จจริง เพราะจะ เป็นการทำลายภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นในการค้าข้าวไทย

“ขณะที่แผนการระบายข้าวนั้นยังคงเดินหน้าระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ (จีทูจี) และพร้อมอธิบายให้ประเทศคู่ค้าเข้าใจหากมีข้อสงสัยในเรื่องคุณภาพข้าว” นายนิวัฒน์ธำรง กล่าว

นางสาววิบูลย์ลักษณ์ ร่วมรักษ์ อธิบดีกรมการค้าภายใน กล่าวว่า กรณีที่มีข้าวโรงสีข้าว 3 แห่ง ในจังหวัด สุรินทร์และยโสธร เตรียมส่งข้าวออกจำหน่ายเพื่อทำข้าวสารบรรจุถุง ซึ่งเป็นข้าวที่มีสารพิษตกค้างเป็นอันตรายไม่ เหมาะแก่การบริโภค นั้นกรมการค้าภายในได้ส่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบข้อเท็จจริง โดยเก็บตัวอย่างข้าวสารของโรงสี ข้าวทรัพย์อนันต์ จ.สุรินทร์ ส่งตรวจสอบทางเคมีเพื่อค้นหาสารตกค้างตามที่เป็นข่าว

ส่วนโรงสีไฟวิญญูญโสธร จ.ยโสธร พบว่าเป็น หจก.วิญญูญโสธร มิได้ประกอบการค้าข้าวแต่เป็นผู้ประกอบการค้าวัสดุก่อสร้างและรับเหมาก่อสร้าง ซึ่งไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับธุรกิจค้าข้าวแต่อย่างใด

สำหรับโรงสีทรัพย์สิรินธร จ.ยโสธร เป็นโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวได้สี่แปรสภาพและส่งมอบข้าว เรียบร้อยแล้ว และไม่ได้ผลิตข้าวถุงหรือจำหน่ายข้าวสารให้กับผู้ผลิต ข้าวถุงรายใด แต่ส่งให้กับผู้ส่งออกทั่วไป ซึ่ง ข้อเท็จจริงมิได้เป็นไปตามข่าวที่ปรากฏในสื่อโซเชียลมีเดีย

นอกจากกรมการค้าภายในได้สุ่มตรวจข้าวสารบรรจุถุงที่วางจำหน่ายในท้องตลาดเพื่อ ตรวจสอบทาง เคมีเพื่อค้นหาสารตกค้างแล้ว ประกอบกับมีหลายหน่วยงานที่ได้ดำเนินการตรวจสอบสารพิษในข้าวสารบรรจุถุง เช่น สำนักงานคณะกรรมการอาหารและยา (อย.) กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดทั่วประเทศ สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ เป็นต้น

ทั้งนี้ทุกหน่วยงานตรวจสอบแล้วไม่พบสารพิษตกค้างในข้าวสารบรรจุถุงที่จำหน่ายแต่อย่างใด รวมถึง ห้างสรรพสินค้าที่นำข้าวถุงจากสมาคมผู้ประกอบการถุงไทยมาจำหน่าย ก็ได้รับการยืนยันจากสมาคมว่าเป็นข้าวสาร ที่ผ่านการคัดเลือก ได้รับมาตรฐานความปลอดภัยในระดับสากล พร้อมติดประกาศให้ผู้บริโภคได้รับทราบ จึงเชื่อมั่น ได้ว่าข้าวสารบรรจุถุงที่จำหน่ายให้แก่ผู้บริโภคมีความปลอดภัยและได้มาตรฐาน

ทั้งนี้ กรมการค้าภายในจะทำการสุ่มตรวจตัวอย่างข้าวสารบรรจุถุงอย่างต่อเนื่อง เพื่อดูแลให้ประชาชน มั่นใจในความปลอดภัยจากการบริโภคข้าวสาร และขออย่าได้ตื่นตระหนกกับกระแสข่าวดังกล่าว หากประชาชนมีข้อ สงสัยหรือพบข้อมูลเกี่ยวกับกรณี มีสารพิษตกค้างในข้าวสารบรรจุถุง ขอให้แจ้งสายด่วนกรมการค้าภายใน 1569 หรือสำนักงานการค้าภายในจังหวัดทั่วประเทศ เพื่อจะได้ส่งเจ้าหน้าที่เข้าตรวจสอบและพิสูจน์ข้อเท็จจริงโดยเร่งด่วน ต่อไป

ส่วนผู้ที่กระทำการโพสต์ข้อความที่ไม่เป็นความจริง หรือมิได้ตรวจสอบในเชิงลึก ในสื่อโซเชียลมีเดีย และ ยังกล่าวหาให้เกิดความเสียหายต่อชื่อเสียงของผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุง อาจเข้าข่ายความผิดทางกฎหมายได้

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกกิตติมศักดิ์สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวว่า ลูกค้านต่างประเทศไม่กังวลต่อ กระแสข่าวที่เกิดขึ้นในประเทศไทยเกี่ยวกับกรณีการโพสต์ข้อความบนโซเชียลมีเดียว่าข้าวไทยมีสารตกค้างกินแล้ว อันตราย ซึ่งลูกค้านต่างประเทศก็ยังคงซื้อข้าวไทยตามปกติ ดังนั้นข้าวที่ออกมาจึงไม่สร้างผลกระทบต่อ การส่งออกข้าว ไทย เชื่อว่าเป็นการตกเถียงกันในประเทศมากกว่า

ทั้งนี้ กรณีที่กระทรวงพาณิชย์ได้สั่งให้ผู้อำนวยความสะดวกส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศ (ทูตพาณิชย์) ชี้แจงกับ ประเทศต่างๆ ที่ประจำอยู่นั้น ถือเป็นแนวทางที่ดี โดยทูตพาณิชย์ควรยืนยันว่าข้าวไทยมีคุณภาพและมาตรฐาน ส่วน ภาคเอกชนคงไม่ชี้แจงอะไรกับลูกค้า



อย่างไรก็ตาม สิ่งที่ถูกค้าต่างประเทศเป็นห่วงขณะนี้ คือสต็อกข้าวรัฐบาลไทยมีเป็นจำนวนมากมากกว่า จะระบายออกมาในราคาอย่างไรและปริมาณมากเท่าไร ทำให้ขณะนี้การซื้อขายข้าวหยุดชะงัก เนื่องจากลูกค้าต่างประเทศรอดูราคาข้าวไทย ว่า จะมีการประมูลออกมาอย่างน้อยแค่ไหน แต่แนวโน้มคาดว่า การเปิดประมูลข้าวสต็อกรัฐบาลออกมาจำนวน 5 แสนตัน-1 ล้านตันต่อเดือน ตามแผนการระบายข้าว จะกระทบทำให้ราคาข้าวในตลาดปรับตัวลดลง จนส่งผลกระทบต่อราคาข้าวในตลาดโลกด้วย เพราะปริมาณข้าวที่จะเปิดประมูลออกมาค่อนข้างมาก

นายกิตติรัตน์ ณ ระนอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง กล่าวถึง โครงการรับจำนำข้าวของรัฐบาล ว่า การคงราคารับจำนำข้าวเปลือกทุกเมล็ดที่ราคา 15,000 บาทต่อตันในขณะนี้ นั้น รัฐบาลก็ยังมั่นใจว่า จะสามารถดูแลเกษตรกรผู้ปลูกข้าวได้ โดยไม่กระทบต่อฐานะการคลัง

แม้จะมีหลายฝ่ายออกมาแสดงความเป็นห่วงต่อภาระทางการคลัง แต่ตัวเลขต่างๆ ก็ยืนยันชัดเจน ไม่ว่าจะ เป็นระดับหนี้สาธารณะที่อยู่ในเกณฑ์ที่ดี หรือ การจัดเก็บรายได้ของรัฐบาลก็ยังสูงกว่าเป้าหมาย จึงไม่มีสัญญาณ ในทางลบแต่อย่างใด

ขณะที่การดูแลเรื่องคุณภาพนอกหรือคุณภาพซีดีในสหพันธ์ก็อยู่ในกรอบที่มีความเหมาะสมดี แต่หากจะถามว่า นโยบายในการรับจำนำจะไม่มีการเปลี่ยนแปลงโดยรับจำนำข้าวทุกเมล็ด 15,000 บาทต่อตันหรือไม่ คงไม่สามารถ ระบุได้อย่างชัดเจน

"ความจริงเราก็จะปรับลดราคารับจำนำลงอยู่แล้ว แต่เมื่อเรามีความพร้อมที่จะดูแลในราคาเดิมไปได้อีก ระยะเวลาหนึ่งก็จะดูแลกันไป โดยต้องดูให้อยู่ในระดับที่พอดี และต้องเรียนว่า การดูแลประชาชนจำนวนมากเหล่านี้ ก็มี ส่วนที่ทำให้เกิดกำลังซื้อที่ดี คุณภาพชีวิตที่ดี ลดความแตกต่างและความเหลื่อมล้ำให้น้อยลง ยืนยันว่า จะดูแลผู้ปลูกข้าวในระดับของการใช้งบประมาณที่เหมาะสม ไม่มากเกินไปหรือน้อยไปและรักษาในเรื่องของวินัยการคลังไว้ได้ ซึ่งเป็น หลักการของ รมว.คลัง" เขากล่าว

เมื่อวันที่ 11 ก.ค. ที่ผ่านมา นายวีรพงษ์ รามางกูร ประธานคณะกรรมการยุทธศาสตร์เพื่อการฟื้นฟูและสร้างอนาคตประเทศ (กยอ.) ได้กล่าวตอนหนึ่งในการปาฐกถาพิเศษ "ภาคเกษตรไทยในทศวรรษหน้าจะไปทางไหน" ว่า การจำนำข้าวถ้าใช้นานไป จะกระทบวินัยการคลังประเทศอย่างร้ายแรง

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

## ส.ข้าวถูกไทย ยันมาตรฐานดี ไร้สารตกค้าง ชูฟ้องคนโพสต์ข้อความมั่ว

วันที่ 15 กรกฎาคม นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถูกไทย แถลงข่าวเรื่อง คุณภาพข้าวสารบรรจุถุงไทย เพื่อเรียกร้องและทำความเข้าใจต่อสังคม ณ โรงแรมปทุมวัน ปริ๊นเซส ภายหลังมีการ เผยแพร่ข้อมูลในโซเชียลมีเดียว่าข้าวสารบรรจุถุงไม่ได้คุณภาพและมีสารปนเปื้อน โดยมีนายสุเมธ เหล่าโมราพร เภรณิกสมาคมฯ และในฐานะกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ซี.พี.อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตข้าวสารบรรจุถุงตรา ฉัตร และกรรมการสมาคมฯ ร่วมด้วยนางบุษรา จันท์แก้วมณี นักวิชาการเกษตรเชี่ยวชาญด้านมาตรฐานคุณภาพ สินค้าเกษตร กรมวิชาการเกษตร และนายจำลอง เจตนะจิตร อดีต ผอ.กองควบคุมพืชวัสดุการเกษตร

นายสมเกียรติ กล่าวว่า จากกรณีมีข่าวในโซเชียลมีเดียเรื่องคุณภาพข้าวสารบรรจุถุงไทย ทางสมาคมฯ ได้ ประชุมคณะกรรมการฯ แต่ไม่ได้ออกมาชี้แจง เนื่องจากเป็นเรื่องที่ไม่เป็นความจริงและไม่ต้องการตกเป็นเครื่องมือ ของผู้ที่กำลังพยายามทำลายชื่อเสียง พยายามสร้างกระแสว่าข้าวบรรจุถุงไทยไม่มีคุณภาพ ซึ่งทำให้ผู้ประกอบการ ผู้บริโภค ธุรกิจส่งออกและประเทศเสียหาย

"ขั้นตอนการผลิตข้าวสารบรรจุถุง ทุกบริษัทที่เป็นสมาชิกสมาคมฯ มีมาตรฐานความปลอดภัย ได้รับการ รับรองตามมาตรฐานสากล เมื่อได้ข่าวว่าจะผ่านการทำความสะอาด แยกสิ่งเจือปน ชัดมัน คัดขนาด ตรวจสอบด้าน เคมีหาสารตกค้าง และด้านชีววิทยาหาเชื้อก่อโรค จึงมั่นใจได้ว่าจะไม่เป็นอันตรายต่อผู้บริโภค ไม่มีสารตกค้างอย่าง แน่นนอน ทั้งนี้ หากเกรงว่าข้าวสารตราสินค้าใดจะมีปัญหา ทางสมาคมฯ ยินดีนำไปตรวจสอบให้"

อย่างไรก็ตาม หลังจากนั้นหากมีการนำเสนอข้อความอันเป็นเท็จ รวมถึงส่งต่อ นายสมเกียรติ กล่าวว่า ทางสมาคมฯ จะถือว่าเป็นการผิดตาม พ.ร.บ.คอมพิวเตอร์ฯ ซึ่งสมาคมจะดำเนินการตามกฎหมาย คงไม่ปล่อยให้เรื่องจบง่ายเหมือนครั้งนี้ และขอเรียกร้องว่าให้หยุดสิ่งที่ไม่เป็นความจริง ขอให้มีการตรวจสอบข้อมูลก่อนจะเผยแพร่หรือส่งต่อข้อมูลใดๆ ทุกครั้ง

ขณะที่นายจำลอง กล่าวว่า การรณยาทุกครั้งใช้ในรูปแบบแก้ไขที่ได้คุณภาพ ซึ่งจะฟุ้งกระจายและสลายไปเกือบ 100% และเป็นกระบวนการที่ได้มาตรฐาน กล่าวพูดได้ว่าไม่มีสารตกค้าง ทั้งนี้ มีการสุ่มตรวจและบันทึกข้อมูลอยู่ตลอด และไม่พบว่ามีสารตกค้างใดเกินมาตรฐานที่กำหนดไว้

ด้านนางบุษรา กล่าวว่า สารเมธิลโบรไมล์ และฟอสฟิฟที่ไชรณยาข้าวนั้น เป็นสารที่ทั่วโลกใช้ทั้งในข้าวสาลีและข้าวบาเลย์ มีประวัติไชรณยายาวนานถึง 50-60 ปี แล้ว ทั้งข้าวที่ไชรณยาออกและบริโภคในประเทศ ซึ่งเป็นสารที่ต่างประเทศยอมรับ

"สารทั้ง 2 ตัวนี้ผ่านการพิสูจน์แล้วว่าไม่ไชรณยาอันตรายไว้ รวมถึงมีการสุ่มตรวจการตกค้างอยู่เรื่อยๆ ทางกรมพัฒนาการเกษตรไม่ได้หนึ่งนอนใจ ได้เก็บตัวอย่างเข้ามาตรวจเกือบ 100 ตัวอย่าง แต่ยังไม่พบสารพิษตกค้างที่เป็นอันตราย"

ผู้สื่อข่าวรายงานด้วยว่า ก่อนการแถลงข่าว ขณะที่นางเลิศลักษณ์ ธรรมวุฒิ รองกรรมการผู้จัดการอาวุโส บริษัท ทีวี บุรพา จำกัดได้เข้ามาขอช่อดอกไม้พร้อมจดหมายขอโทษสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย ถึงกรณีที่สุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ โพสต์ข้อความเรื่องข้าวบรรจุถุงไม่ได้คุณภาพไปก่อนหน้านี้ โดยทางสมาคมฯ เห็นว่า นายสุทธิพงษ์เป็นหนึ่งในผู้ที่ตกเป็นเหยื่อของการสื่อสารของผู้ไม่หวังดีต้องการสร้างกระแสข่าว ซึ่งทางสมาคมฯ ไม่ได้ตั้งใจจะฟ้องร้อง เข้าใจว่าทำเพื่อประโยชน์ของผู้บริโภค แต่เป็นการโพสต์ที่เร็วและไม่ได้สืบเสาะข้อมูล จึงเกิดความเสียหายต่อสมาคมฯ ทางธุรกิจ และภาคการส่งออกของประเทศ

ที่มา สถาบันนิศรา มูลนิธิพัฒนาสื่อมวลชนแห่งประเทศไทย

## สบช่อดึง'คนคั่นคน'แก้ภาพลักษณ์ข้าวไทย

นายยรรยง พวงราช รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์ เปิดเผยภายหลังนายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ หรือ เช็ค กรรมการผู้จัดการบริษัททีวีบุรพา และพิธีกรรายการคนคั่นคน และผู้บริหารบริษัท เจเอสแอล โทบอล มีเดีย จำกัด เข้าพบเพื่อชี้แจงถึงกรณีปัญหาโพสต์ข้อความบนโซเชียลเน็ตเวิร์ก ที่มีข้อความถึงข้าวไทยมีสารปนเปื้อนและไม่ได้มาตรฐาน ว่า การหารือกันครั้งนี้มีความเชื่อว่าทั้งทางนายสุทธิพงษ์ และบริษัททีวีบุรพา ไม่ได้มีเจตนาทำให้ความเสียหายแก่ข้าวไทย

อย่างไรก็ตาม เมื่อปัญหาการเกิดความไม่เชื่อมั่นในข้าวถุงเกิดขึ้นแล้ว ทางนายสุทธิพงษ์ โดยทีวีบุรพาและบริษัทเจเอสแอล พร้อมทั้งจะเข้าช่วยเหลือในการฟื้นฟูความเชื่อมั่นและชื่อเสียงของข้าวไทย ด้วยการทำประชาสัมพันธ์ข้าวไทย เพื่อสร้างความเข้มแข็งให้กับระบบข้าวไทยในอนาคต ซึ่งการหารือกันครั้งนี้ เพราะต้องการให้ทุกอย่างเข้าสู่ภาวะปกติ มากกว่าการเผชิญหน้ากัน โดยยังมีความขัดแย้งอยู่

ในส่วนการดำเนินการทางกฎหมาย กระทรวงพาณิชย์ในฐานะคนกลางของเรื่องนี้ ยังไม่สามารถระบุได้ว่า จะดำเนินการอย่างไร หรือไม่ เพราะต้องหารือกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั้งหมดก่อน ซึ่งตนกำหนดจะให้ผู้เสียหายรายอื่นๆ เข้าพบ เพื่อรวบรวมข้อมูลก่อนพิจารณาตัดสินการดำเนินการอื่นๆต่อไป

ด้านนายสุทธิพงษ์ ยอมรับตั้งแต่เกิดปัญหาขึ้น ตนไม่ได้หนึ่งนอนใจกับเรื่องที่เกิดขึ้น "เหมือนเขียดที่ดิ้นรนอยู่ในกะลา" เพราะมองว่าไม่สามารถต่อสู้ทางด้านกฎหมายในเรื่องนี้ได้ ซึ่งที่ผ่านมาแสดงเจตนารมณ์ที่จะไปชี้แจงเรื่องดังกล่าวให้ผู้ได้รับผลกระทบได้รับทราบ

ส่วนการเดินทางมาพบรมช.พาณิชย์นั้น ไม่ได้มาขอให้ช่วยเหลือเรื่องคดี แต่มาเพื่อชี้แจงข้อมูลถึงเจตนาที่ดำเนินการไปเท่านั้น โดยได้เสนอที่ร่วมรับผิดชอบและเยียวยา ด้วยการร่วมกับบริษัทเจเอสแอลที่เป็นบริษัทแม่

เสนอแผนการทำประชาสัมพันธ์ต่อไป และอีกช่องทางหนึ่งจะใช้รายการที่บริษัททีวีบูรพา และบริษัทเจเอสแอลมีอยู่ เผยแพร่ในรายการ คนค้นคน และรายการกบนอกกะลา แต่จะต้องขออนุญาตทางช่องที่ทางออกอากาศอยู่ และผู้ที่ได้รับผลกระทบในครั้งนี้ ก่อนนำแผนไปเสนอให้รมช.พาณิชย์พิจารณาอีกครั้ง

ขณะที่นายสมเกียรติ มรรคยาธร นายกสมาคมผู้ประกอบการข้าวถุงไทย และกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ปทุมไรซ์มิล แอนด์ แกรนารี จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตข้าวบรรจุถุงมาบุญครอง เปิดเผยว่า จากกระแสข่าวสารรมยาตกค้างในข้าวบรรจุถุงช่วง 1-2 เดือนที่ผ่านมา ประกอบกับ นายสุทธิพงษ์ ธรรมวุฒิ ได้โพสต์ข้อความในสังคมออนไลน์ว่า ข้าวบรรจุถุงของไทยมีสารตกค้าง ส่งผลกระทบต่อสุขภาพรวมข้าวไทยทั้งระบบ แต่ทางสมาคมฯไม่มีข้อติดใจกับเหตุการณ์ดังกล่าวประกอบกับมีหนังสือขอภัยจากนายสุทธิพงษ์ และยังคงมองว่านายสุทธิพงษ์ตกเป็นเครื่องมือทางสังคม เพราะสิ่งที่โพสต์ข้อความไปนั้น ไม่เป็นความจริงแต่อย่างใด

ทั้งนี้ จะต้องสร้างความเชื่อมั่นของผู้บริโภคชาวไทยและต่างชาติให้กลับมาเร็วที่สุด ซึ่งจะต้องสร้างการสื่อสารผ่านการประชาสัมพันธ์ พร้อมทั้งรณรงค์ให้ผู้บริโภคซื้อแท้ๆจริง

นายสุเมธ เหล่าโมราพร ประธานคณะผู้บริหาร กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศ ธุรกิจข้าวและอาหาร บริษัท ซี.พี. อินเตอร์เทรด จำกัด ผู้ผลิตข้าวบรรจุถุงตราจักร เปิดเผยว่า จนถึงขณะนี้ยังไม่สามารถประเมินความเสียหายจากกรณีดังกล่าวได้ เพราะผลกระทบไม่ได้เกิดขึ้นเฉพาะในประเทศไทยเท่านั้น แต่กระทบไปถึงตลาดส่งออกข้าว โดยจะต้องตรวจสอบความเสียหายกันอีกครั้ง

ส่วนกรณีการฟ้องร้องกับนายสุทธิพงษ์นั้น คงต้องให้เป็นเรื่องของฝ่ายกฎหมายของซี.พี. เพราะผลกระทบที่เกิดขึ้นไม่ได้เกิดกับแบรนด์ใดแบรนด์หนึ่ง แต่กระทบกับภาพรวมของตลาดข้าวของไทย

นายถาวร ทองพิทักษ์ถาวร กรรมการผู้จัดการ บริษัท เอเซีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด ผู้ผลิตข้าวบรรจุถุงเบญจรงค์ กล่าวว่า กรณีดังกล่าวส่งผลกระทบต่อยอดขายข้าวเบญจรงค์ในช่วงที่ผ่านมา โดยบริษัทจะต้องเร่งประชาสัมพันธ์กับผู้บริโภคให้เร็วที่สุด ครึ่งปีหลังต้องทำงานหนักขึ้น ทั้งด้านคุณภาพสินค้าและด้านการตลาด โดยปัจจุบันบริษัทมีส่วนแบ่งการตลาดอยู่ที่ 10% และตั้งเป้ารายได้ปีนี้ไว้ที่ 1,500 ล้านบาท

นายสมฤกษ์ ตั้งพิรุฬห์ธรรม ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน) ผู้ผลิตข้าวบรรจุถุงตราเกษตร กล่าวว่า ที่ผ่านมากการส่งออกข้าวของไทยมีมาตรฐานการนำเข้าจากประเทศต่างๆ อย่างเข้มงวด ขณะที่เหตุการณ์นี้กระทบไปทุกภาคส่วน ตั้งแต่ชาวนาจนถึงระดับประเทศ

ด้านนายบูรินทร์ ธนถาวรลาภ กรรมการผู้จัดการ บริษัท ข้าวแสนดี จำกัด ผู้ผลิตข้าวบรรจุถุงแสนดี กล่าวว่า อยากให้หนีถึงประเทศชาติเป็นหลัก เพราะกระแสข่าวที่เกิดขึ้นทำให้คนตกใจ ไม่คิดว่าจะมีผลกระทบมากขนาดนี้ [ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์](#)

## ‘วรงค์’แฉจำหน่ายข้าวเปลี่ยนตัวละครซื้อข้าวจีทูจี

นพ.วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พิษณุโลก พรรคประชาธิปัตย์ แถลงว่า กรณีที่รัฐบาลออกมายืนยันว่าเป็นเรื่องปกติ เกี่ยวกับเช็ค 80,000 บาท ในการระบายข้าวแบบรัฐต่อรัฐ หรือจีทูจี ทั้งที่คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ (ป.ป.ช.) ตรวจสอบพบพิรุธว่า ตนขออย่าว่า เรื่องนี้เป็นเรื่องผิดปกติ เพราะไม่มีประเทศไหนที่ซื้อข้าวแบบจีทูจี โดยรับข้าวที่และจ่ายเงินที่ นอกจากจะเป็น “เสียเปี้ยก” หรือ “เสียเปี้ยง” เป็นคนซื้อ จึงอยากฝากไปยังรัฐบาลหากแท้จริง ขอให้เอาความเห็นของรัฐบาลไปชี้แจงต่อป.ป.ช. ซึ่งจะเป็นการผูกมัดตัวเองต่อป.ป.ช. อย่างแท้จริง

"จากการติดตามตรวจสอบการระบายข้าวของรัฐบาล พบสิ่งผิดปกติเพิ่มขึ้น จากเดิมผมเคยระบุว่า การระบายข้าวของรัฐบาล โดยมีนายปาล์ม ที่มอบอำนาจให้นายโจ และนำไปขายข้าวต่อให้โรงสี ซึ่งข้อมูลล่าสุด ผมทราบมาว่า มีกลุ่มธุรกิจ ที่ใกล้ชิดรัฐบาลได้เปลี่ยนตัวละครซื้อขายข้าวแบบจีทูจี เป็นผู้หญิง เช่นซื้อในใบคำข้าว เป็นภาษาจีน และมอบใบดังกล่าว ให้กับผู้ซื้อข้าวไปรับข้าวจากโกดังของรัฐบาลเลย จึงอยากให้รัฐบาลชี้แจงว่า ผู้หญิงคนดังกล่าวเป็นใคร เป็นตัวแทนของรัฐบาลจากประเทศไหน ถึงมาซื้อข้าวจากในโกดังรัฐบาล ถ้าไม่ใช่ตัวแทนรัฐบาลจาก

ต่างประเทศ แล้วมีใบประกอบกิจการค้าข้าวหรือไม่ โดยผมได้หลักฐานมาจากผู้หวังดีว่าผู้หญิงคนดังกล่าว มีความใกล้ชิดกับบริษัทค้าข้าวของไทยที่มีความใกล้ชิดกับรัฐบาล เท่ากับว่า การระบายข้าวแบบจุกจิก ยังมีการทุจริตไม่หยุด เพียงแต่เปลี่ยนตัวละครเล่น ทั้งนี้ผมกำลังให้ผู้เชี่ยวชาญแกะลายเซ็นดังกล่าวว่ามีความหมายอย่างไร" นพ. วรงค์ กล่าว

นพ. วรงค์ กล่าวว่า กรณีที่รัฐบาลตั้งเป้าจะระบายข้าว ให้ได้เดือนละ 500,000- 1,000,000 ตัน นั้น นพ. วรงค์ กล่าวว่า ตนทราบมาว่า รัฐบาลเตรียมกำหนดทีโออาร์ โดยตั้งเงื่อนไขว่า ผู้ที่มีประมูลซื้อข้าว จะต้องรับไปตามสภาพที่เป็นอยู่ ซึ่งจะเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คนในที่รู้ว่า สภาพข้าวโกตังไหน มีคุณภาพเป็นอย่างไร ซึ่งการกำหนดเงื่อนไขแบบนี้ จะทำให้บริษัทอื่นไม่กล้าเข้าประมูล จึงถือเป็นการเอื้อประโยชน์ให้คนใกล้ชิดรัฐบาล ดังนั้นอยากเสนอให้รัฐบาล กำหนดเงื่อนไขในทีโออาร์ว่า ข้าวที่จะประมูลต้องเป็นไปตามมาตรฐานของกระทรวงพาณิชย์ เพื่อแสดงว่า รัฐบาลกล้าประกันคุณภาพข้าว เป็นการเปิดกว้างให้คนอื่นกล้าเข้าประมูลมากขึ้น ส่วนที่ทีมโฆษกรัฐบาลตอบได้ว่าการล้อมกองหยอดข้าวลงหลุมไม่สามารถทำได้ และทำให้ต้นสาธิตให้ดูนั้น ยืนยันว่า เป็นเรื่องที่ทำได้ มีการเอาข้าวเสียไปหยอดอยู่ตรงกลางกองข้าวดี ดังนั้นตนขอรับคำท้า โดยในวันที่ 15 ก.ค. เวลา 10.30น. ตนและคณะ จะเดินทางไปทำเนียบรัฐบาล เพื่อไปสาธิตวิธีหยอดข้าวลงหลุมให้ดู

ที่มา กรุงเทพธุรกิจออนไลน์

### 'วราเทพ'เสกคาถาจำหน่ายข้าว 3 รอบ

นายวราเทพ รัตนากร รัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรี และรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เปิดเผยกับ "ฐานเศรษฐกิจ" ว่า ในวันที่ 19 กรกฎาคมนี้จะมีการประชุมทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อสรุปผลการขาดทุนโครงการรับจำนำข้าวใน 3 รอบการผลิต (นาปีปี 2554/55 นาปรังปี 2555 และนาปีปี 2555/56) โดยมีนางสาวสุภา ปิยะจิตติ รองปลัดกระทรวงการคลัง ในฐานะประธานคณะกรรมการปิดบัญชีโครงการรับจำนำข้าวเปลือกเป็นประธาน คาดจะได้ตัวเลขการขาดทุนใหม่จากเดิมคาดว่าจะขาดทุน 2.2 แสนล้านบาทเหลือขาดทุนไม่เกิน 1.8-1.9 แสนล้านบาท โดยการขาดทุนที่จะลดลงดังกล่าวจะเป็นผลจากที่จะมีการนำข้าวสารที่ยังไม่ได้ลงบัญชีอีก 2.5-2.6 ล้านตันมาคำนวณ (ยึดตัวเลข ณ วันปิดบัญชี 31 ม.ค.56) โดยใช้สูตรที่คณะกรรมการฯ ปิดบัญชีใช้วิธีคำนวณจากราคา ณ ตลาดที่คาดว่าจะขายได้ดีที่สุด ณ วันปิดบัญชี มาคำนวณใหม่ จะทำให้ลดการขาดทุนได้อีก 3-4 หมื่นล้านบาท

"การรับข้าวเปลือกมาเท่าไร และสีแปรเป็นข้าวสารเท่าไรนั้น มีสูตรในการแปรสภาพชัดเจน อาทิ ข้าวเปลือกเข้ามา 100 กิโลกรัม จะสีแปรเป็นข้าวสารได้ประมาณ 62 กิโลกรัม เป็นต้น ซึ่งจะเห็นได้ว่าในวันที่ 31 มกราคม 2556 นั้นคาดว่าจะมีข้าวเปลือกนาปีปี 2555/56 เข้าโครงการทั้งหมด 9.6 ล้านตัน แต่ในบันทึกมีการลงบัญชีข้าวเปลือกอยู่เพียงแค่ 2.6 ล้านตัน เพราะฉะนั้นจะเหลือข้าวเปลือกอยู่อีก 7 ล้านตัน ถ้าเป็นไปตามสูตร จะได้ข้าวสาร 4 ล้านตัน แต่อนุฯ ปิดบัญชี รับตัวเลขแค่ 1.7 ล้านตันข้าวสาร จึงเห็นว่ายังเหลือข้าวอีกจำนวนมากที่ยังไม่ได้ลงบัญชีอย่างเป็นทางการแล้วจะบิดเบือนไม่ได้ และจะหายไปไม่ได้ด้วย ถ้าหายไปก็จะต้องมีผู้รับผิดชอบ"

นายวราเทพ ยังกล่าวถึง การตรวจสอบสต็อกข้าวของรัฐบาลพร้อมกันทั่วประเทศเมื่อวันที่ 27 มิถุนายนที่ผ่านมา เพื่อป้องกันข้าวที่เก็บในสต็อกสูญหาย และป้องกันการกระทำทุจริตในโครงการรับจำนำที่มีพล.ต.ต. ธวัช บุญเฟื่อง รองเลขาธิการนายกรัฐมนตรี ฝ่ายการเมือง เป็นผู้รับผิดชอบนั้นจะมีการรายงานสรุปผลเบื้องต้นภายใน 1-2 วันนับจากนี้

ด้านพล.ต.อ.วรพงษ์ ชิวปรีชา รองผู้บัญชาการตำรวจแห่งชาติ กล่าวถึงผลการสั่งให้ตำรวจลงไปตรวจสอบสต็อกข้าวในโกตังกลางของรัฐบาลทั่วประเทศนั้น ล่าสุดยังตรวจไม่ครบ เนื่องจากมีโรงสี บางโรงไม่สามารถเข้าไปตรวจได้ เพราะอยู่ในช่วงการรณรงค์ป้องกันมอดและแมลง ทำให้การสรุปผลคดีต้องเลื่อนออกไปอีก 1-2 สัปดาห์ หลังจากสรุปผลได้จะแถลงชี้แจงรายละเอียดอย่างแน่นอน



นายชนนพล ชนบุญวัฒน์ ผู้อำนวยการองค์การตลาดเพื่อเกษตรกร (อ.ต.ก.) หนึ่งในหน่วยงานหลักที่ทำหน้าที่รับข้าวจากโรงสีเข้า เก็บไว้โกดังกลาง กล่าวถึงปริมาณข้าวที่ยังไม่ได้ลงบัญชีนั้น มีทั้งบางส่วนยังไม่ได้สีแปรสภาพ และบางส่วนอยู่ระหว่างการส่งมอบ จึงทำให้ทางคณะกรรมการปิดบัญชีฯ ไม่สามารถปิดบัญชีได้นั้น โดยในส่วนของ อ.ต.ก. นั้นมีข้าวส่วนนี้อยู่กว่า 3 แสนตัน ซึ่งได้ส่งมอบครบถ้วนแล้ว นับว่าน้อยมากหากเทียบกับองค์การคลังสินค้า (อคส.) ที่ยังไม่ได้บันทึกบัญชีอีกกว่า 2.5 ล้านตัน

ขณะที่นายถาวรศักดิ์ จันทิก กรรมการคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตแห่งชาติ หรือ ป.ป.ช. ในฐานะประธานคณะกรรมการไต่สวนคดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว กล่าวถึงความคืบหน้าว่า ขณะนี้ทาง ป.ป.ช. ได้ดำเนินการสอบสวนทั้งพิจารณาจากเอกสารและพยานบุคคลหลายฝ่าย อาทิ กระทรวงพาณิชย์ กระทรวงการคลัง สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย สำนักบริหารหนี้สาธารณะ สำนักงานตำรวจแห่งชาติ องค์การคลังสินค้า และกรมการค้าต่างประเทศ เป็นต้น

โดยในการพิจารณาจะเน้นประเด็น 2 หัวข้อใหญ่คือ 1.คดีทุจริตโครงการรับจำนำข้าว และ 2.การระบายข้าวของรัฐบาลซึ่งล่าสุดกระทรวงพาณิชย์ได้ส่งแคชเชียร์เช็คจำนวน 1,460 ฉบับจากธนาคาร 6 แห่งมาให้ ป.ป.ช. ตรวจสอบต่อไปว่าใครเป็นเจ้าของต้นข้าวเช็ค และมีการขายกันอย่างไร คาดว่าต้องใช้เวลาเนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องตรวจสอบจำนวนมาก รวมทั้งเอกสารอื่นๆ ที่ได้มาแล้ว อาทิ เอกสารเกี่ยวกับหนี้สาธารณะ ผลตรวจสอบของสตช. ตัวเลขส่งออกข้าวจากกรมศุลกากร เป็นต้น

ส่วนนายชาญชัย รัชนีชานนท์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวถึงกรณีหากรัฐบาลจะทำข้าวหนึ่งเพื่อขายให้กับผู้ส่งออกนั้น จะต้องปรับอัตราภาษีแปรสภาพข้าวเปลือกทำเป็นข้าวหนึ่ง เป็น 800 บาทต่อตัน จากปัจจุบันการสีแปรสภาพข้าวเปลือกเป็นข้าวสารโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวได้ค่าจ้างสีแปรสภาพตันละ 500 บาท เนื่องจากต้นทุนการสีแปรเป็นข้าวหนึ่งสูงกว่า ซึ่งวิธีการต่างๆ จะมีความยุ่งยากกว่าการสีแปรข้าวเปลือกเป็นข้าวสาร ซึ่งโรงสีที่เข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าว มีโรงสีที่เป็นข้าวหนึ่งด้วย ปัจจุบันทั้งประเทศมีกำลังการผลิตข้าวหนึ่งไม่น้อยกว่า 20 ล้านตันต่อปี

สอดคล้องกับนายวิชัย ศรีนวกุณ ประธานกลุ่มโรงสีข้าวหอมมะลิ ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ สมาคมโรงสีข้าวไทย กล่าวว่า ล่าสุดกำลังรวบรวมรายชื่อโรงสีข้าวหนึ่งทั่วประเทศว่ามีทั้งหมดกี่โรง อยู่ในจังหวัดไหนบ้าง และจังหวัดไหนที่ไม่มีโรงสีข้าวหนึ่ง รวมถึงวิธีการต่างๆ ในการที่จะให้รัฐบาลได้ใช้เป็นฐานข้อมูลเบื้องต้น เช่น หากในจังหวัดใดไม่มีโรงสีข้าวหนึ่งเลยจะทำอย่างไร หรือจะให้จังหวัดที่มีโรงสีข้าวหนึ่งผลิต ค่าขนส่งต่างๆ ใครเป็นจ่าย มีวิธีการอย่างไร ควรกำหนดให้ชัดเจน

นายชูเกียรติ โอภาสวงศ์ นายกิตติมศักดิ์ สมาคมผู้ส่งออกข้าวไทย กล่าวถึงกรณีที่กระทรวงพาณิชย์ โดยนายนิวัฒน์ธำรง บุญทรงไพศาล รมว.พาณิชย์ ประกาศจะเปิดระบายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลในปลายกรกฎาคมนี้ ซึ่งจากนี้ไปอาจเปิดประมูลเดือนละ 2-3 ครั้ง ครั้งละ 2-3 แสนตัน ให้กับผู้ประกอบการในประเทศในราคาที่ไม่ควรต่ำกว่าราคาตลาด ซึ่งเป็นช่องทางหนึ่งของเป้าหมายการระบายข้าว 4-5 ล้านตันของรัฐบาลในช่วงครึ่งหลังของปีนี้

กรณีดังกล่าวทางผู้ส่งออกเห็นดีด้วย เพราะการประมูลเพื่อระบายข้าวอย่างต่อเนื่อง จะทำให้เกิดการทำธุรกิจการซื้อขายระหว่างผู้ส่งออกกับผู้นำเข้ามากขึ้น ทำให้กลไกตลาดทำงานดีขึ้นผู้ส่งออกก็จะมีคามมั่นใจมีสินค้าส่งมอบ ตลาดก็จะปรับตัวรับราคาข้าวไทยได้ดีขึ้น อย่างไรก็ตามจากที่กระทรวงพาณิชย์ตั้งความหวังจะขายข้าวได้ในราคาตลาดมองว่าคงยาก เพราะหากขายราคาตลาดผู้ส่งออกไม่สามารถนำไปขายทำกำไรได้ แต่หากรัฐระบายต่อเนื่องตลาดต่างประเทศตอบรับข้าวไทยโอกาสที่รัฐจะระบายข้าวได้ในราคาที่สูงขึ้นก็จะเพิ่มขึ้นตาม

ส่วนกรณีที่กระทรวงพาณิชย์มีแผนจะระบายในรูปข้าวเปลือกให้กับผู้ส่งออกที่มีคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งโดยตรงไม่ต้องสีแปรสภาพเป็นข้าวสาร มองว่าจะมีปัญหา และขอครหาตามมา หากขายได้ราคาต่ำกว่าที่รับจำนำมา และที่สำคัญไม่มีหลักประกันว่าข้าวเปลือกที่ขายได้จะไม่ถูกนำมาเวียนเทียนเข้าร่วมโครงการรับจำนำข้าวอีก ดังนั้นแนวทางที่เป็นได้มากที่สุดคือ เมื่อผู้ส่งออกได้รับคำสั่งซื้อข้าวหนึ่งจากต่างประเทศก็มาขอแจ้งกระทรวงให้จัดหา

ข้าวเปลือกให้จากนั้นส่งข้าวให้โรงสีที่รับทำข้าวหนึ่งสีแปรสภาพให้ในราคาที่ตกลงกัน อย่างไรก็ตามก็รูปแบบระบายข้าวเปลือกจะเป็นอย่างไรนั้นคงต้องรอดูในรายละเอียดของกระทรวงพาณิชย์อีกครั้ง

"กระทรวงพาณิชย์ประกาศจะเปิดประมูลระบายข้าวให้เอกชน แต่ตลาดต่างประเทศยังเงียบไม่ค่อยตอบสนอง โดยสำนักข่าวบลูมเบิร์กรายงานว่าในปีนี้มีผลผลิตสินค้าเกษตรของโลก ไม่ว่าจะเป็น ข้าว ข้าวสาลี ข้าวโพด จะมีปริมาณสูงสุดในรอบ 12 ปี เพราะเกือบทุกประเทศมีผลผลิตดีขึ้น ไม่ปรากฏว่าที่ใดมีปัญหา ดังนั้นตลาดยังเป็นขาลง การระบายจะทำได้ดังที่อยากให้เป็น" นายชูเกียรติ กล่าวและว่า

ขณะที่การประกาศของกระทรวงพาณิชย์จากนี้จะขายข้าวให้ได้เดือนละไม่ต่ำกว่า 1 ล้านตันมีผลด้านจิตวิทยา ทำให้เวลานี้คู่แข่งได้ลดราคาข้าวลงมาตักหน้า เช่นเวียดนามลดราคาข้าวขาว 5% ลงจาก 370 ดอลลาร์สหรัฐฯ เหลือ 360 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน ส่วนอินเดียลดราคาข้าวหนึ่งลงจาก 440 ดอลลาร์สหรัฐฯเหลือ 420 ดอลลาร์สหรัฐฯต่อตัน

ที่มา หนังสือพิมพ์ฐานเศรษฐกิจ

## พณ.เลือกข้าวหอมทุ่งกุลาเป็นของที่ระลึก

นางปัจฉิมา ชนสันติ อธิบดีกรมทรัพย์สินทางปัญญา เปิดเผยว่า ขณะนี้กรมฯได้คัดเลือกข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร่องให้ เป็นข้าวที่จะนำมาจำหน่ายในรูปแบบของที่ระลึกตามสถานที่ท่องเที่ยวและสนามบิน ตามนโยบายของนายยรรยง พวงราช รรมช.พาณิชย์ ที่ต้องการโปรโมทข้าวหอมมะลิไทยให้นักท่องเที่ยวทั่วโลกได้รู้จัก เบื้องต้นจะมีการนำร่องบรรจุภัณฑ์ข้าวหอมมะลิไว้ 2 ชนิดคือหม้อดินเครื่องปั้นดินเผาจากเกาะเกร็ด และ แพคเกจจิ้งของยี่ห้อนารายา เนื่องจากมีรูปแบบที่สวยงามสามารถจูงใจให้นักท่องเที่ยวต่างชาติซื้อเป็นของที่ระลึกด้วย

ทั้งนี้ปริมาณข้าวสารที่จะบรรจุลงในบรรจุภัณฑ์อยู่ที่ ชั้นละ 2-3 ขีด เพื่อความสะดวกต่อการซื้อไปฝากญาติๆของนักท่องเที่ยวในประเทศนั้น โดยปริมาณข้าว 2-3 ขีดก็สามารถรับประทานได้ 2 มื้อ ขณะเดียวกันก็จะให้ร้านที่จำหน่ายของที่ระลึกหุงข้าว เพื่อให้นักท่องเที่ยวได้ชิมรสชาติก่อนที่จะซื้อสินค้าด้วย

"ของที่ระลึกดังกล่าว จะมีหลายราคาขึ้นอยู่กับต้นทุนของบรรจุภัณฑ์ หากเป็นบรรจุภัณฑ์ธรรมดาจะมีราคาอยู่ที่ 5 ดอลลาร์สหรัฐฯ แต่หากบรรจุด้วยหม้อดินเครื่องปั้นดินเผาจากเกาะเกร็ด ก็จะมีมูลค่าสูงกว่านี้อีก ดังนั้นจึงมั่นใจว่าข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร่องให้ และ บรรจุภัณฑ์จะเป็นที่สนใจของนักท่องเที่ยวอย่างมาก"

ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร่องให้ ขณะนี้สามารถขึ้นทะเบียนสิ่งบ่งชี้ทางภูมิศาสตร์จากสหภาพยุโรป (จีไอ) ได้แล้ว หลังจากใช้เวลานานถึง 4 ปีในการขอขึ้นทะเบียน ซึ่งเป็นสินค้าข้าวรายแรกในอาเซียนที่ได้รับจดจีไอในอียูโดยข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร่องให้ของแท้จะต้องปลูกจากพื้นที่ 5 จังหวัด คือ ร้อยเอ็ด สุรินทร์ ศรีสะเกษ มหาสารคาม และ ยโสธร

ที่มา โพสต์ทูเดย์

## AFET ขานรับนโยบายรัฐ พร้อมเป็นกลไกการระบายข้าวในสต็อกอย่างโปร่งใส

ตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) ขานรับนโยบายรัฐบาลเป็นกลไกระบายข้าวในสต็อกอย่างโปร่งใส ภายหลังกมติที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายข้าวแห่งชาติ (กขช.) เห็นชอบให้มีการจำหน่ายข้าวสารในสต็อกรัฐบาลตามโครงการรับจำนำข้าวเปลือกนาปี ผ่านกลไก AFET รวม 5 แสนตัน-1 ล้านตัน โดยการประมูลข้าวสารแบบเสนอส่วนต่างของราคา (Basis)

โดยจะเป็นการเปิดประมูลข้าวขาว 5% และข้าวหอมมะลิในสต็อกของรัฐบาล ซึ่งเปิดให้ผู้ประกอบการที่เข้าประมูลได้ตรวจสอบคุณภาพข้าวก่อนแล้วจึงเสนอราคาประมูลตามคุณภาพข้าว โดยเสนอราคาเป็นบวกหรือลบจากราคาซื้อขายล่วงหน้าใน AFET เพื่อให้ได้ราคาอ้างอิงที่โปร่งใสและเป็นธรรม โดยคาดว่าภายในสัปดาห์นี้ กระทรวงพาณิชย์จะได้มีการกำหนดเกณฑ์การระบายข้าวแบบการทั่วไป (ทีโออาร์) และจะได้มีการกำหนดวันเปิดประมูลข้าวสารในสต็อกรัฐบาลผ่านกลไกตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าต่อไป

นายศักดิ์ดา ทองปลาด ผู้ทำการแทนผู้จัดการตลาดสินค้าเกษตรล่วงหน้าแห่งประเทศไทย (AFET) กล่าวว่า การที่รัฐบาลเลือกจำหน่ายสต็อกข้าว โดยวิธีประมูลแบบเสนอส่วนต่างราคา (การประมูลแบบ Basis) ซึ่งคู่สัญญาที่ประมูลได้จะมาเปิดสัญญาซื้อขายล่วงหน้าใน AFET ซึ่งเป็นตลาดเสรีที่ผู้ประกอบการข้าวทุกระดับสามารถเข้ามาสั่งซื้อได้อย่างโปร่งใส จะก่อให้เกิดการแข่งขันที่สมบูรณ์ในการกำหนดราคาตามภาวะตลาด ทำให้เกิดราคาอ้างอิงที่เป็นที่ยอมรับ เพื่อใช้เป็นราคาประมูล

"ผู้ประกอบการค้าข้าวทั้งรายย่อยและรายกลางก็สามารถสั่งซื้อสินค้าข้าวในสต็อกของรัฐบาลผ่านกลไกของ AFET ได้ สามารถเลือกถือราคาล่วงหน้าที่ตนพอใจ ตลอดจนเลือกช่วงเวลาในการรับมอบสินค้า ซึ่งก่อให้เกิดความคล่องตัวในการบริหารจัดการราคา ทั้งของผู้ประกอบการและรัฐบาล" นายศักดิ์ดา กล่าว

พร้อมระบุว่า การใช้กลไก AFET ของรัฐบาลจะช่วยกระตุ้นและส่งเสริมให้กลไกตลาดทำงาน โดยจากการประมูลที่ผ่านมา (พ.ศ.2550 และ พ.ศ.2552) พบว่าปริมาณการซื้อขายใน AFET จะมีปริมาณเพิ่มขึ้นจากปริมาณข้าวที่รัฐบาลได้นำมาประมูลถึง 3 เท่าตัว ดังนั้นจึงคาดหวังได้ว่าปริมาณซื้อขายใน AFET จะมีความคึกคักเพิ่มขึ้น จากปริมาณข้าวที่ประมูล 1 ล้านตัน จะก่อให้เกิดปริมาณซื้อขายใน AFET ไม่น้อยกว่า 50,000 สัญญา (สัญญาละ 15 ตัน) หรือเฉลี่ยเดือนละเกือบ 10,000 สัญญา ในระยะเวลา 6 เดือน ซึ่งนอกจากมีผู้ประกอบการข้าว ยังมีนักลงทุนอีกจำนวนหนึ่งให้ความสนใจเข้ามาซื้อขาย เพราะเล็งเห็นโอกาสการลงทุนสำหรับผู้ที่ต้องการเพิ่มผลตอบแทนให้กับพอร์ตการลงทุนอีกด้วย

อนึ่ง การประมูลข้าวสารแบบ Basis เป็นการประมูลข้าวสารแบบเสนอส่วนต่างราคา โดยเปรียบเทียบระหว่างข้าวในคลังองค์การคลังสินค้า (อคส.) สัญญาล่วงหน้าข้าวของ AFET โดยพิจารณาจากคุณภาพข้าว ค่าขนส่ง และอื่นๆ ซึ่งการประมูลในลักษณะนี้จะทำให้ผู้เข้าร่วมประมูลสามารถประกันราคาซื้อข้าวล่วงหน้าใน AFET ในขณะเดียวกันรัฐบาลโดย อคส.สามารถประกันราคาขายข้าวล่วงหน้าใน AFET ตามราคาในแต่ละฝ่ายพอใจ อีกทั้งช่วยให้กลไกตลาดข้าวทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

*ที่มา สำนักข่าวอินโฟเควสท์ (IQ)*

### **อคส.แจงมีข้าวค้างสต็อก 13 ล้านตัน**

การประชุมคณะกรรมการวิสามัญพิจารณาร่างพ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ 2557 มีวาระพิจารณางบประมาณในหน่วยงานราชการสังกัดกระทรวงพาณิชย์ที่เกี่ยวกับโครงการรับจำนำข้าว ประกอบด้วย กรมการค้าต่างประเทศ กรมการค้าภายใน องค์การคลังสินค้า(อคส.) รวมไปถึงธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร(ธ.ก.ส.) มาชี้แจงถึงการดำเนินการโครงการ

นายสงวน พงษ์มณี ส.ส.ลำพูน พรรคเพื่อไทย ในฐานะกรรมาธิการฯ กล่าวว่า การรับจำนำข้าวมีปัญหาในขั้นตอนที่ 2 คือกระบวนการจัดเก็บตั้งแต่โรงสี ค่าสีข้าว ค่าตรวจสอบคุณภาพ มีกระบวนการชัดเจนอย่างไรบ้าง ทั้งนี้เรื่องการจัดเก็บกับตรวจสอบคุณภาพนั้น มี 3 คณะทำงานที่ดำเนินการแต่เห็นว่าการทำงานไม่บูรณาการร่วมกัน จึงขอให้ชี้แจงว่ากระบวนการยังเหมือนเดิมหรือไม่

น.ส.จีระวัฒน์ วัฒนฐานะ รองผู้อำนวยการ ในฐานะรักษาราชการแทนผู้อำนวยการ อคส. กล่าวว่า ปริมาณข้าวนาปีฤดูกาลผลิต 2554/2555 มีอยู่ประมาณ 20 ล้านตัน ซึ่งอคส.ได้ระบายแล้ว 6.2 ล้านตัน เหลือข้าวสารขณะนี้ 13.7 ล้านตัน ที่ยังอยู่ในโกดังการดูแลของ อคส. ยอมรับว่า อาจมีการเสื่อมสภาพไปบ้างเพราะเป็นข้าวเก่าแต่คาดว่าไม่เกิน 1 แสนตัน อย่างไรก็ตาม ข้าวในฤดูกาล 2555/2556 เป็นข้าวที่มีคุณภาพ ซึ่งอคส.จะเร่งดำเนินการตามนโยบายรัฐบาลต่อไป

ต่อมา นายวัชร เพชรทอง ส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคประชาธิปัตย์ ในฐานะกรรมาธิการฯ ถามว่า โรงสีโซคชัย ัญญากิจ และ โรงสีบัวทองัญญากิจ มีสถานะถูกขึ้นบัญชีดำของ อคส. เพราะไม่สามารถส่งมอบข้าวให้กับรัฐบาลตามโครงการได้ แต่ต่อมาคณะกรรมการระดับจังหวัดมีการปลดโรงสีทั้ง 2 แห่งออกจากบัญชีดำให้เป็นโรงสีเกรดเอ

ทำให้เข้าร่วมโครงการรับจำนำกับรัฐบาลได้ จึงอยากให้ อคส. ชี้แจงในประเด็นนี้ด้วยเพราะสงสัยว่าอาจจะมีการทุจริตเกิดขึ้น

นายสมศักดิ์ วงศ์วัฒนศาสตร์ รองผู้อำนวยการ อคส. ชี้แจงว่า ยืนยันว่าโรงสีทั้ง 2 แห่งไม่มีประวัติขึ้นบัญชีดำกับ อคส. เพราะในปี 2550/51 เป็นช่วงข้าวราคาดี ทำให้รัฐบาลไม่ได้สั่งให้เป็นข้าวสาร แต่ต่อมาในปี 2552/2553 โรงสีทั้งสองแห่งได้แปลงข้าวเปลือกเป็นข้าวสารส่งมอบให้รัฐบาลแล้ว โดยมีโดยอนุกรรมการพิจารณาขยายข้าวเป็นผู้รับไปจำหน่าย

“ไม่มีใบประทวนปลอม ยืนยันว่า อคส. มีป้องกันการปลอม มีลายน้ำตราสัญลักษณ์ อคส. คล้ายๆ พันธบัตร การปลอมแปลงทำได้ยาก ทั้งนี้เรื่องนี้การสอบสวนไม่ปรากฏมีมูลความผิด จึงไม่มีการร้องทุกข์กล่าวโทษ” นายสมศักดิ์ ชี้แจง

ที่มา โพสต์ทูเดย์

\*\*\*\*\*

## เวียดนาม

สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) รายงานว่า การส่งออกข้าวช่วงวันที่ 1-7 ก.ค. 2556 มีจำนวน 71,682 ตัน มูลค่า 228.19 ล้านดอลลาร์สหรัฐ (FOB) และในช่วง 1 ม.ค. – 7 ก.ค. 2556 เวียดนามส่งออกข้าวรวม 3.556 ล้านตัน มูลค่า 1.532 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB) โดยปริมาณเพิ่มขึ้น 0.25% แต่มูลค่าลดลง 5.8% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปี 2555 ที่ส่งออกได้ 3.547 ล้านตัน มูลค่า 1.626 พันล้านเหรียญสหรัฐ (FOB)

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา สมาคมอาหารของเวียดนาม (The Vietnam Food Association; VFA) ได้ปรับเป้าหมายการส่งออกข้าวในปีนี้อยู่ที่ 7.5 ล้านตัน ลดลงจากเดิมที่เคยกำหนดไว้ที่ 8 ล้านตัน ในช่วงครึ่งปีแรกนี้เวียดนามส่งออกข้าวแล้วประมาณ 3.45 ล้านตัน และคาดว่าจะในไตรมาสที่ 3 นี้จะส่งออกได้ประมาณ 2.2 ล้านตัน และในไตรมาสสุดท้ายอีกประมาณ 1.8 ล้านตัน

ในช่วง 5 เดือนแรกของปีนี้ ประเทศจีนนำเข้าข้าวจากเวียดนามประมาณ 1.135 ล้านตัน มูลค่ากว่า 472 ล้านดอลลาร์สหรัฐ โดยในขณะนี้ประเทศจีนเป็นผู้นำเข้าข้าวรายใหญ่ที่สุดของเวียดนาม ตามมาด้วยฟิลิปปินส์ มาเลเซีย สิงคโปร์ และไต้หวัน

สำหรับความคืบหน้าโครงการรับซื้อข้าวเพื่อเก็บสต็อกไว้ (the Government Rice Stockpiling Program) จำนวน 1 ล้านตันข้าวสาร ซึ่งเริ่มมาตั้งแต่วันที่ 15 มิ.ย. ที่ผ่านมานั้น ในขณะนี้บริษัทค้าข้าวที่เป็นสมาชิกสมาคมอาหารได้รับซื้อข้าวไปแล้วประมาณ 400,000 ตัน (40% ของเป้าหมาย)

ที่มา [Riceonline.com](http://Riceonline.com)

## กัมพูชา

ในช่วงเดือนมกราคมถึงเดือนมิถุนายนที่ผ่านมา กัมพูชาส่งออกข้าวได้ 175,959 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 78,007 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 125% เมื่อเทียบกับช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา โดยในเดือนมิถุนายน กัมพูชาส่งออกข้าวได้ 29,105 ตัน เพิ่มขึ้นจาก 13,426 ตัน เมื่อเทียบกับเดือนมิถุนายน และหากกัมพูชาส่งออกข้าวได้เดือนละประมาณ 29,000 ตัน จนถึงสิ้นปี ในปีนี้กัมพูชาจะส่งออกข้าวได้รวม 350,000 ตัน ซึ่งเพิ่มขึ้นจาก 205,717 ตัน หรือเพิ่มขึ้น 70% เมื่อเทียบกับปีที่ผ่านมา

ปัจจุบัน ในฐานะประเทศที่พัฒนาน้อยที่สุด (Least Developed Country: LDC) กัมพูชาได้รับการยกเว้นภาษีนำเข้าข้าวที่ส่งไปยังสหภาพยุโรป จึงทำให้ปริมาณการส่งออกไปยังตลาดยุโรปมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้น และ



หลังจากที่พม่าได้รับสิทธิพิเศษเช่นเดียวกันเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน มีการคาดการณ์ว่าข้าวพม่าและข้าวกัมพูชาจะแข่งขันกันมากขึ้นในตลาดยุโรป

โดยปกติแล้ว ราคาส่งออกข้าวกัมพูชาจะแพงกว่าราคาส่งออกข้าวเวียดนาม แต่จะถูกกว่าราคาส่งออกข้าวไทย ราคา ณ วันที่ 8 มิถุนายน ข้าวขาว 5% ของกัมพูชาราคาตันละ 470 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 14,576 บาทต่อตัน) ข้าวขาว 5% ของไทยราคาตันละ 475 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 14,732 บาทต่อตัน) และข้าวขาว 5% ของเวียดนามราคาตันละ 375 ดอลลาร์สหรัฐ (หรือประมาณ 11,630 บาทต่อตัน)

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## พม่า

เว็บไซต์อิระวดี ซึ่งเป็นนิตยสารเชิงข่าวในพม่า ได้รายงานถึงตลาดค้าข้าวในพม่าที่ได้รับประโยชน์จากนโยบายรับจํานำข้าวของประเทศไทยว่า บรรดาผู้ค้าข้าวในไทยกำลังหันมาซื้อข้าวราคาถูกจากพม่า เพื่อนำไปสวมสิทธิในโครงการรับจํานำข้าวซึ่งได้ราคาตันละ 1.5 หมื่นบาท

เยมีนอ่อง เลขาธิการสมาพันธ์ผู้ค้าข้าวพม่า เปิดเผยว่า ผู้ค้าข้าวในไทยไม่ได้เข้ามาซื้อข้าวในพม่ามานานมากแล้ว ทว่าตั้งแต่เมื่อช่วงต้นปีนี้ ผู้ค้าข้าวในไทยเริ่มหันมาซื้อข้าวขาวปกติและข้าวหักในพม่า ก่อนจะลักลอบขนส่งผ่านทางชายแดน

"การค้าข้าวชายแดนเช่นนี้เกี่ยวเนื่องมาจากโครงการรับจํานำข้าวของไทย ชาวนาไทยจะได้ประโยชน์ไปเต็มๆ หากซื้อข้าวราคาถูกจากพม่าและส่งกลับเข้าไปสวมสิทธิ เพราะรัฐบาลไทยให้ราคาจํานำไว้ดีมาก"เยมีนอ่อง แถลงที่เมืองย่างกุ้ง

อิระวดีระบุว่า ก่อนหน้านี้มี การจับกุมการลักลอบขนข้าวเข้าไทยที่ด่าน อ.แม่สอด จ.ตาก ได้ถึง 25 ตัน โดยเป็นข้าวที่คาดว่าเตรียมจะนำไปขายในโครงการรับจํานำข้าวโดยเฉพาะ ซึ่งทางสมาพันธ์ผู้ค้าข้าวพม่าระบุว่า จะสอบสวนเรื่องนี้ต่อไป และย้ำด้วยว่าอาจมีการเข้าไปกำกับดูแลผู้ค้าข้าวในพม่า

อย่างไรก็ตาม เยมีนอ่อง ระบุว่า การลักลอบค้าข้าวริมชายแดนไทยยังนับว่ามีปริมาณน้อยกว่ามากเมื่อเทียบกับฝั่งชายแดนจีน ซึ่งมีปริมาณถึงราว 8 แสนตัน โดยพม่าและจีนนั้นยังไม่มีข้อตกลงการค้าทวิภาคีระหว่างกัน แม้ว่าฝ่ายพม่าจะร้องขอถึงเรื่องนี้ทุกครั้งที่มีการพบปะกับฝ่ายจีนก็ตาม

ทั้งนี้ ข้อมูลการส่งออกข้าวอย่างเป็นทางการของพม่าระบุว่า ในปี 2555 พม่าสามารถส่งออกข้าวเพิ่มขึ้นถึง 3 เท่าจากในช่วง 3 ปีที่ผ่านมา ไปอยู่ที่ 1.4 ล้านตัน โดยภาคการเกษตรนั้นสามารถสร้างรายได้คิดเป็น 1 ใน 4 ของจีดีพีประเทศ ซึ่งมีจีดีพีอยู่ที่ 4.54 หมื่นล้านเหรียญสหรัฐในปี 2544

ที่มา [โพสต์ทูเดย์](http://โพสต์ทูเดย์)

## ฟิลิปปินส์

สำนักงานสถิติการเกษตร (The Bureau of Agriculture Statistics; BAS) รายงานว่า สต็อกข้าว ณ วันที่ 1 มิ.ย. มีจำนวน 2.31 ล้านตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภคประมาณ 68 วัน) เพิ่มขึ้น 1% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมาที่มีจำนวน 2.29 ล้านตัน

อย่างไรก็ตาม สต็อกข้าวในเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา ลดลงประมาณ 11.5% เมื่อเทียบกับจำนวน 2.61 ล้านตันในเดือน พ.ค. 2556 โดยการลดลงส่วนใหญ่เป็นส่วนของสต็อกภาคครัวเรือนซึ่งลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 20.3% ขณะที่สต็อกข้าวในคลังของเอกชนลดลงจากเดือนก่อนประมาณ 10.4% ซึ่งตรงข้ามกับสต็อกขององค์การอาหารแห่งชาติที่เพิ่มขึ้นประมาณ 4.4%

ทั้งนี้สต็อกข้าวในคลังขององค์การอาหารแห่งชาติ (NFA) มีจำนวนประมาณ 640,000 ตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 19 วัน) ลดลง 2.4% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา ในขณะที่สต็อกข้าวในส่วนของภาคครัวเรือน (rice stocks in the households) มีจำนวนประมาณ 960,000 ตัน (เพียงพอสำหรับการบริโภค 28 วัน) เพิ่มขึ้น 8.6% จาก

ช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา และสต็อกข้าวในคลังของเอกชน (commercial warehouses) มีจำนวนประมาณ 710,000 ตัน ลดลง 4.5% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (เพียงพอสำหรับการบริโภค 21 วัน)

มีรายงานว่าฟิลิปปินส์ได้ยื่นคำขอต่อองค์การการค้าโลก (World Trade Organization; WTO) เพื่อขยายระยะเวลาในการดำเนินนโยบายจำกัดการนำเข้า (Quantitative Restriction: QR) สินค้าข้าว หลังจากสิ้นสุดการดำเนินการไปเมื่อปี 2555 เพื่อปกป้องเกษตรกรภายในประเทศจากข้าวนำเข้าที่มีราคาถูกกว่าข้าวที่ผลิตในประเทศ

ทว่าการขยายระยะเวลาดังกล่าว ได้รับการทักท้วงจากกลุ่มอุตสาหกรรมจำนวนหนึ่ง เนื่องจากเกรงว่าการขยายระยะเวลาดำเนินนโยบาย QR จะต้องแลกด้วยข้อเสนอการนำเข้าที่ส่งผลกระทบต่อภาคอุตสาหกรรมภายในประเทศ เช่นการที่ต้องขยายโควตาจำกัดปริมาณนำเข้าข้าวมาอยู่ที่ 3.5 แสนตัน (ภาชนะนำเข้า 40% หากเกินปริมาณที่กำหนดจะเสียภาษีอัตรา 50%) เมื่อครั้งที่ขอขยายระยะเวลาสิ้นสุด QR จากสิ้นปี 2550 เป็น 2555

ปัจจุบันมีประเทศที่ดำเนินนโยบาย QR เพียง 2 ประเทศ ได้แก่ ฟิลิปปินส์ และเกาหลีใต้

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## อินเดีย

องค์การอาหารแห่งชาติ (The Food Corporation of India; FCI) รายงานว่า สต็อกข้าวในคลังของรัฐบาล (the central pool) ณ วันที่ 1 ก.ค. มีประมาณ 31.508 ล้านตัน เพิ่มขึ้นประมาณ 2.6% เมื่อเทียบกับจำนวน 30.708 ล้านตันในช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา อย่างไรก็ตามสต็อกในเดือนนี้ลดลงประมาณ 5.4% จากเดือน มิ.ย. ที่ผ่านมา (33.306 ล้านตัน) ทั้งนี้สต็อกข้าวในปัจจุบันมีจำนวนมากเป็น 2.7 เท่าของระดับสต็อกขั้นต่ำ (the buffer and strategic norms) ที่รัฐบาลกำหนดไว้สำหรับช่วงเวลานี้ที่ 11.8 ล้านตัน

สำหรับสต็อกพืชอาหารโดยรวม (Total food grain stocks) นั้น มีจำนวนประมาณ 73.944 ล้านตัน ลดลงประมาณ 8% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา (88.569 ล้านตัน) โดยในจำนวนนี้เป็นข้าวสาลีประมาณ 42.389 ล้านตัน ลดลงประมาณ 15% จากช่วงเดียวกันของปีที่ผ่านมา

เมื่อสัปดาห์ที่ผ่านมา รัฐบาลอินเดียได้ออกกฎหมายว่าด้วยความมั่นคงทางด้านอาหาร (the Food Security Bill) โดยกำหนดงบประมาณไว้ 22,000 ล้านดอลลาร์สหรัฐฯ ซึ่งภายใต้กฎหมายฉบับนี้ รัฐบาลจะจัดหาอาหารจำพวกธัญพืช (ข้าวและข้าวสาลี) เดือนละ 5 กิโลกรัม ในอัตรา 1 กิโลกรัมละ 1-3 รูปี (หรือประมาณตันละ 16-50 ดอลลาร์สหรัฐฯ หรือ 496-1,550 บาท) ให้กับพลเมือง 2 ใน 3 ของประเทศ

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## เกาหลีใต้

หน่วยงานจัดซื้อของเกาหลีใต้ (Korea-Agro-Fisheries & Food Trade or AT) ประกาศผลการประมูลนำเข้าข้าว (MMA) เมื่อวันที่ 27 มิ.ย.ที่ผ่านมา โดยตกลงซื้อจำนวนรวม 14,146 ตัน มีกำหนดส่งมอบระหว่างเดือน ต.ค.-ธ.ค. ศกนี้ โดยซื้อข้าวจากไทยจำนวน 3,056 และ 90 ตัน ในราคา 636.28 และ 1,298.69 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ และซื้อข้าวจากสหรัฐฯจำนวน 9,000 และ 2,000 ตัน ในราคา 686.21 และ 760.43 เหรียญสหรัฐต่อตันตามลำดับ

[ที่มา Oryza.com](http://www.oryza.com)

## จีน

นักวิเคราะห์ของจีนรายงานว่าในปีการผลิต 2012/13 นี้ คาดว่าประเทศจีนจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 203 ล้านตัน มีการบริโภคข้าวประมาณ 202 ล้านตัน มีการนำเข้าข้าวประมาณ 3.7 ล้านตัน และสต็อกคงเหลือปลายปีจะมีประมาณ 92.65 ล้านตัน ขณะที่อัตราสต็อกข้าวต่อการใช้ (stocks-to-use ratio) อยู่ที่ประมาณ 46%

ในปัจจุบันนี้ประเทศจีนมีสต็อกข้าวเปลือกประมาณ 102.3 ล้านตัน แบ่งเป็นสต็อกสำรองของรัฐประมาณ 63 ล้านตัน สต็อกของโรงสีประมาณ 11.3 ล้านตัน สต็อกของผู้ค้าข้าวประมาณ 12 ล้านตัน และสต็อกของเกษตรกรประมาณ 16 ล้านตัน ซึ่งโดยปกติแล้วสต็อกข้าวจะลดลงต่ำสุดในช่วงเดือน พ.ค. และเพิ่มสูงสุดในเดือน พ.ย. ของทุกปี

สำหรับในปีการผลิต 2013/14 คาดว่าประเทศจีนจะมีผลผลิตข้าวเปลือกประมาณ 208 ล้าน และสต็อกคงเหลือปลายปีจะมีประมาณ 98.99 ล้านตัน ขณะที่อัตราสต็อกข้าวต่อการใช้ (stocks-to-use ratio) อยู่ที่ประมาณ 48%

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## อาร์เจนติน่า

กระทรวงเกษตร (The Ministry of Agriculture) รายงานว่า ในช่วง 4 เดือนแรกของปีนี้ อาร์เจนติน่าส่งออกข้าวแล้วประมาณ 159,925 ตัน โดยในเดือน เม.ย. มีการส่งออกจำนวน 45,871 ตัน ทั้งนี้ ในช่วง 4 เดือนแรก มีการส่งออกเฉลี่ยเดือนละ 40,000 ตัน ซึ่งลดลงประมาณ 20% จากจำนวนเฉลี่ยต่อเดือนเมื่อปีที่ผ่านมาก็เฉลี่ยเดือนละ 50,000 ตัน

ในเดือน เม.ย. ที่มีการส่งออกจำนวน 45,871 ตัน นั้นเป็นการส่งออกไปยังประเทศบราซิล 23,162 ตัน อิรัก 17,145 ตันเปรู 1,765 ตัน ชิลี 715 ตัน สหรัฐ 150 ตัน เป็นต้น

ที่มา [Oryza.com](http://Oryza.com)

## สหรัฐอเมริกา

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ (The U.S. Department of Agriculture; USDA) รายงานสถานการณ์การค้าข้าวของโลกในรายงาน “RICE: WORLD MARKETS AND TRADE” ประจำเดือนกรกฎาคม 2556 โดยได้ประมาณการว่า ผลผลิตข้าวของโลกปี 2556/57 (2013/14) ในเบื้องต้นว่าจะมีจำนวน 478.69 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจาก 469.85 ล้านตันข้าวสาร ของปี 2555/56 (2012/13) เพราะคาดว่าผลผลิตข้าวของประเทศจีนในปี 2556/57 จะเพิ่มเป็น 144.0 ล้านตันข้าวสาร จากในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 143.3 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่อินเดียจะมีผลผลิต 108 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 104.0 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่เดียวกันก็คาดว่าประเทศบังคลาเทศ ปากีสถาน บราซิล อียิปต์ อินโดนีเซีย เวียดนาม ฟิลิปปินส์ พม่า และไทย จะมีผลผลิตจะเพิ่มขึ้น ซึ่งในส่วนของประเทศไทยนั้น ในปี 2556/57 คาดว่าจะมีผลผลิต 21.1 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีผลผลิต 20.2 ล้านตัน ส่วนประเทศที่คาดว่าจะผลผลิตจะลดลงคือ ประเทศสหรัฐฯ และญี่ปุ่น

ทางด้านการบริโภคข้าวนั้น คาดว่าในปี 2556/57 จะมีการบริโภคข้าวประมาณ 476.06 ล้านตันข้าวสาร เพิ่มขึ้นจากปี 2555/56 ที่มีจำนวน 469.28 ล้านตันข้าวสาร ในขณะที่สต็อกข้าวคงเหลือปลายปีคาดว่าจะเพิ่มขึ้นจาก 105.38 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2555/56 เป็น 108.02 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556/57 โดยในส่วนของประเทศไทยนั้น คาดว่าสต็อกจะเพิ่มขึ้นเป็น 15.53 ล้านตันข้าวสาร จากประมาณการในปี 2555/56 ที่คาดว่าจะมีจำนวน 12.53 ล้านตันข้าวสาร

กระทรวงเกษตรสหรัฐฯ คาดการณ์ว่าการค้าข้าวของโลก (ส่งออก-นำเข้า) ในปี 2557 จะมีปริมาณ 37.96 ล้านตันข้าวสาร ใกล้เคียงกับจำนวน 37.56 ล้านตันข้าวสาร ในปี 2556 โดยคาดว่าไนจีเรียจะนำเข้าจำนวน 2.4 ล้านตัน เท่ากับปี 2556 ส่วนจีนคาดว่าจะนำเข้าประมาณ 3 ล้านตัน เท่ากับปี 2556 เช่นเดียวกัน ในขณะที่อินโดนีเซียคาดว่าจะนำเข้า 1.5 ล้านตัน อิหร่านคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.45 ล้านตัน อิรักคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.4 ล้านตัน ซาอุดีอาระเบียคาดว่าจะมีการนำเข้าจำนวน 1.25 ล้านตัน ฟิลิปปินส์คาดว่าจะนำเข้า 1.2 ล้านตัน ไต้หวันคาดว่าจะนำเข้า 1.1 ล้านตัน เซเนกัลและแอฟริกาคาดว่าจะนำเข้า 1.0 และ 0.98 ล้านตันตามลำดับ

สำหรับประเทศผู้ส่งออกนั้น คาดว่าในปี 2557 ประเทศไทยจะส่งออก 8.0 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออก 7.0 ล้านตัน ในขณะที่คาดว่าเวียดนามจะส่งออก 7.7 ล้านตัน เพิ่มขึ้นจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออก 7.4 ล้านตัน ส่วนอินเดียคาดว่าจะในปี 2557 จะส่งออกได้ 8.5 ล้านตัน ลดลงจากปี 2556 ที่คาดว่าจะส่งออกได้ประมาณ 9.0 ล้านตัน ขณะที่ปากีสถานคาดว่าจะส่งออก 3.0 ล้านตัน สหรัฐอเมริกาคาดว่าจะส่งออก 3.1 ล้านตัน ขณะเดียวกันก็คาดว่าประเทศกัมพูชาจะส่งออก 1 ล้านตัน พม่าคาดว่าจะส่งออก 0.75 ล้านตัน อียิปต์คาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน อุรุกวัยคาดว่าจะส่งออก 0.9 ล้านตัน และบราซิลคาดว่าจะส่งออก 0.85 ล้านตัน

ที่มา USDA

